

Từ khi nào ứng cử viên tổng thống là mục tiêu các vụ ám sát

By

admin - July 14, 2024

Doug Mills/The New York Times

(CaliToday) – Khi tiếng súng vang lên vào thứ Bảy tại buổi tập hợp vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Pennsylvania, chỉ vài ngày trước khi cựu Tổng thống chính thức được Cộng hoà đề cử, cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường gợi nhớ lại kỷ nguyên bạo lực chính trị trước đây trong lịch sử Hoa Kỳ.

Trong 3 chu kỳ bầu cử liên tiếp trong suốt thập niên 1980 và đầu 1970, các ứng cử viên tổng thống đều là mục tiêu của các vụ ám sát. Hai người, trong đó có 1 đương kim tổng thống, bị sát hại. Một bị thương nặng.

Vụ gần đây nhất xảy ra vào năm 1972, khi Thống đốc tiểu bang Alabama George C. Wallace bị bắn khi đang vận động tranh cử tại một trung tâm thương mại nằm ở ngoại ô Washington, D.C. Ông Wallace bị liệt một phần trong vụ ám sát hụt này, và phải ngồi trên xe lăn cho đến khi qua đời vào năm 1998.

4 năm trước đó, Thượng nghị sĩ và cựu Tổng trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy bị bắn chết khi phát biểu chiến thắng sơ bộ Dân chủ ở California tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles. Con trai ông, Robert F. Kennedy Jr. hiện là ứng cử viên độc lập đang tranh cử tổng thống, và không đủ tiêu chuẩn được Mật vụ bảo vệ.

Anh của ông Robert F. Kennedy, Tổng thống John F. Kennedy bị Lee Harvey Oswald bắn chết vào tháng 11 năm 1963 khi đến Dallas để củng cố sự ủng hộ nỗ lực tái tranh cử vào năm 1964. Vụ ám sát làm rúng động quốc gia, và thúc đẩy vô số thuyết âm mưu trong hàng chục năm qua.

Trước thứ Bảy vừa qua, đã có ít nhất 15 vụ tấn công trực tiếp vào tổng thống, tổng thống đắc cử, và ứng cử viên tổng thống, 5 trong số này bị thiệt mạng, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội.

Vào năm 1975, có hai vụ mưu sát Tổng thống Gerald R. Ford trong vòng chưa đầy 3 tuần. Trong vụ đầu tiên, Lynette A. Fromme, một phụ tá của Charles Manson, đã dùng khẩu súng lục tìm cách bắn ông Ford khi Tổng

thống đi bộ từ khách sạn đến Tòa nhà Quốc hội ở Sacramento, nhưng khẩu súng không có đạn. Mười bảy ngày sau, Sara Jane Moore, người từng tham gia với một số nhóm cánh tả, tìm cách bắn Tổng thống bên ngoài một khách sạn ở San Francisco nhưng bị một binh sĩ Thủy quân Lục chiến hất tay cản, viên đạn bị trượt.

Vào tháng 3 năm 1981, khoảng 2 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Ronald Reagan bị John W. Hinckley Jr. bắn bị thương nặng bên ngoài khách sạn ở Washington D.C. Hinckley tìm cách lôi kéo sự chú ý của nữ tài tử Jodie Foster sau khi xem phim “Taxi Driver.” Ông Hinckley được trả tự do vô điều kiện vào năm 2022.

(Theo New York Times)

Lão Phan sưu tầm